

**TẬN DỤNG HẾT TIỀM NĂNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 29/10, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả công tác quản lý nhà nước trên phạm vi ngành, lĩnh vực được giao; nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc

Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành khá đồng bộ các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các đề án, chương trình, cơ chế, chính sách đã được ban hành cơ bản đúng, đúng, giải quyết được những yêu cầu thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, có tính khả thi cao, tạo hành lang pháp lý để huy động mạnh mẽ

các nguồn lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, bình quân 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) đạt 2,5%/năm. Đã hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Thủy sản phát triển toàn diện cả khai thác và nuôi trồng với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 7,1%/năm. Các hình thức tổ chức sản xuất phát triển khá đa dạng tạo ra động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tiềm lực khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

được nâng cao. Đến hết năm 2019, tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra). Đến nay, Thái Bình có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7/7 huyện đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ nét. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh trong 5 năm tới; các nhiệm vụ, giải pháp ngành Nông nghiệp cần tập trung để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của

ngành, lĩnh vực đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu ngành Nông nghiệp đã đạt được trong 5 năm qua đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế ngành cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó sản xuất nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột hàng đầu trong nền kinh tế của tỉnh, vì vậy thời gian tới ngành Nông nghiệp cần đề ra các giải pháp tận dụng hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh về truyền thống sản

xuất nông nghiệp, về đất đai, cơ sở hạ tầng lao động khu vực nông thôn để tạo đột phá và chuyển biến mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp. Các cấp, các ngành cần mạnh dạn trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần triển khai thực hiện để thay đổi căn bản nền nông nghiệp của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành Nông nghiệp nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, có định hướng và giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**ĐÀO QUYN**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/10, UBND tỉnh làm việc với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp và làm việc với tổ công tác. Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Việc tiếp công dân định kỳ được thực hiện theo quy định; sau mỗi buổi tiếp dân đều ra thông báo kết quả và chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xem xét, giải quyết. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung. Nhiều đơn vụ đã thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hòa giải để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đồng người, phức tạp, kéo dài được các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện nên đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác đánh giá cao kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thái Bình thời gian qua; đồng thời, đề nghị tỉnh trong thời gian tới tiếp tục tạo điều kiện về chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm những cán bộ có năng lực để làm nhiệm vụ tiếp công dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất gắn với tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh đối thoại gần với giải thích quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tổ công tác đồng thời nhấn mạnh những kết quả đạt được của Thái Bình trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác này và UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh đề nghị Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin để Thái Bình thực hiện tốt hơn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

**ANH ĐÀO**

**ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC...**

(Tiếp theo trang 1)

gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nhà báo Việt Nam thời gian qua. Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Thẩm nhuận lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015 - 2020, công tác xây dựng và phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp hội có bước chuyển biến tích cực, đưa phong trào thi đua yêu nước của Hội lên tầm cao mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên người làm báo không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đến tháng 10/2020, Hội Nhà báo Việt Nam có 26.183 hội viên sinh hoạt tại 287 đơn vị cấp hội. Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp hội coi trọng và từng bước đi vào nề nếp. Chiếm hơn 50% số lượng hội viên trong toàn quốc, 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố đã tham gia tích cực và hiệu quả vào các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động. Các phong trào thi đua bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trọng yếu của đất nước và từng địa phương, đơn vị, khơi dậy tinh thần cống hiến trong các bộ, hội viên. Tại Đại hội, 22 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước đã được nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình là 1 trong 7 đơn vị được công nhận danh hiệu "Tập thể hội xuất sắc" và nhận cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2019. Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 phát động toàn thể hội viên, người làm báo tham gia tốt phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tham dự Đại hội, các đại biểu hội nhà báo các tỉnh, thành phố, chi hội, liên chi hội đã tuyên góp được gần 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đã thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; công tác chuẩn bị đầu tư, vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đã có sự chuyển biến, đặc biệt là trong 2 tháng 9 và 10/2020. Mức giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài đã tăng từ 21,26% kế hoạch trong 8 tháng đầu tiên, thủ tục; năng lực tổ chức thực hiện dự án chưa đáp ứng được yêu cầu.

**MINH HƯƠNG**

**TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN...**

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài vào sáng ngày 29/10. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh

ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thái Thụy. Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp. Nhờ đó mà tình hình giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đã có sự chuyển biến, đặc biệt là trong 2 tháng 9 và 10/2020. Mức giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài đã tăng từ 21,26% kế hoạch trong 8 tháng đầu tiên, thủ tục; năng lực tổ chức thực hiện dự án chưa đáp ứng được yêu cầu.

đồng; trong đó số vốn giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương đạt 27,07% và số vốn giải ngân của các địa phương đạt 31,87%. Sở dĩ việc giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài vẫn còn dậm chân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự án không bảo đảm yêu cầu; công tác lập, giao, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA còn chậm, chưa sát với tiến độ thực hiện và nhu cầu của các dự án; vướng mắc về quy trình, thủ tục; năng lực tổ chức thực hiện dự án chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nói chung, vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nói riêng. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, phân bổ đầu tư công nguồn vốn ODA còn chậm, chưa sát với tiến độ thực hiện và nhu cầu của các dự án; vướng mắc về quy trình, thủ tục; năng lực tổ chức thực hiện dự án chưa đáp ứng được yêu cầu.

vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; người đứng đầu từng bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm, nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc, chấm dứt tình trạng trì trệ, quan liêu, những thiếu, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm từng dự án trên cơ sở đó tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; cương quyết thay đổi bản bộ còn thiếu trách nhiệm, chưa đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao; các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc bố trí đủ nguồn vốn đối ứng cho các chương trình, dự án vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong năm 2020, thực hiện nghiêm túc việc điều chuyển vốn. Thủ tướng cũng yêu cầu ngay sau hội

nghị, các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức họp, rà soát lại để tập trung xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc, giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên tích cực huy động nhân lực và vật lực thực hiện công tác cứu trợ, cứu nạn, không được để người dân vùng lũ lụt phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất, chịu đói, rét; tích cực tìm kiếm ngư dân bị nạn, người dân bị mất tích trong đợt lũ lụt, mưa bão vừa qua. Đồng thời, kêu gọi các bộ, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục mở rộng các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

**MINH HƯƠNG**

**CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2020**

**HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2020**

**TỪ NGÀY 5 - 11/11/2020 | Time: November 05 - 11**

**TẠI CÔNG VIÊN KỲ BÁ, TP. THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH**

Venue: **Ky Ba Park, Thaibinh City**

**QUY MÔ**  
Trên 300 gian hàng tiêu chuẩn  
**CÁC ĐỘ HỖ TRỢ**  
Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ được hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng từ nguồn Xúc tiến Thương mại Quốc gia

**ĐỐI TƯỢNG THAM GIA**  
- Các doanh nghiệp, các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng/doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài.

**SẢN PHẨM TRƯNG BÀY**  
+ Các sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển nông thôn; + Thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức; + Hàng thủ công mỹ nghệ  
+ Hàng nông sản thực phẩm chế biến; + Trang trí nội thất; + Đồ gia dụng;  
+ Thiết bị điện, điện tử và công nghệ thông tin; + Các mặt hàng sinh vật cảnh...

**CƠ QUAN CHỈ ĐẠO / Directes**  
Bộ Công Thương / Ministry of Industry & Trade  
UBND tỉnh Thái Bình / Thai Binh's People Committee

**CƠ QUAN TỔ CHỨC / Organizers**  
Cục Xúc tiến Thương mại / Trade Promotion Agency  
Sở Công Thương Thái Bình / Thai Binh's Industry & Trade Department

**ĐƠN VỊ THỰC HIỆN / Implementing agency**  
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình  
Thai Binh Trade Promotion Center

**HUYỆN ĐOÀN TIỀN HẢI**  
**Tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho nhân dân**

Sáng ngày 29/10, Huyện đoàn Tiên Hải phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Tiên Hải tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho nhân dân.

Việc triển khai đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, nhất là trực tuyến mức độ 3, 4 góp phần quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính; khuyến khích người dân tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

**MANH THẮNG**

**Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19**

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 29/10, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 44,7 triệu người nhiễm và gần 1,18 triệu người tử vong do Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi số người nhiễm tăng nhanh trong thời gian gần đây, một số nước châu Âu như: Pháp, Đức... đã tái ban hành lệnh phong tỏa.

Tính đến 18 giờ ngày 29/10, cả nước ghi nhận thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 1.177 bệnh nhân. Hiện 1.062/1.177 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 80 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 14.200 người.

Tại Thái Bình, đến 16 giờ ngày 29/10, số người đang cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 9 người, trong đó 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 8 trường hợp F1. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân nhiễm Covid-19 và các trường hợp F1 ổn định, không có dấu hiệu sốt, khó thở. Bên cạnh đó, tại Trung đoàn 568 cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 138 trường hợp. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) có 5 chuyên gia nước ngoài đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Ngày 29/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 43 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến 16 giờ ngày 29/10 lên 9.063 mẫu. 43 mẫu xét nghiệm trong ngày đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

**HOÀNG LANH**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 / 0914.590.476 / 0227.3831.885